



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ส่วนอำนวยการ โทร. ๐-๕๕๖๒-๓/๑๔๓  
ที่ ทส ๑๖๒๘.๑/๕๐๐๘ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เรียน หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานจัดการ  
ทรัพยากร ป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ฉบับลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์  
ยานพาหนะและขนส่ง มาเพื่อดำเนินการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายศฤงคาร ไชยเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

-สำเนา-

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่  
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ มีความประสงค์จะ  
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์  
อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน  
กิจกรรมหลักปรับปรุงเครื่องมือ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมเพิ่ม  
ศักยภาพการจัดการป่าไม้ด้านงานเพาะชำกล้าไม้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ส่วน  
ส่งเสริมการปลูกป่า ดังนี้

๑. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน วงเงิน  
๙๘๒,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๒. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  - ๒.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาชื่อดังกล่าว
  - ๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ  
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
  - ๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  - ๒.๔ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น  
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
  - ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี  
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญยื่นต่อกรมสรรพากร
  - ๒.๖ ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์  
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม  
๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ ณ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการ  
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ เป็นต้นไป

/ ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.forrest.go.th/phrae.๒/index.php](http://www.forrest.go.th/phrae.๒/index.php) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๔๖๒-๙๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ

กรณีให้บุคคลอื่นรับเอกสารสอบราคาจ้างหรือยื่นซองสอบราคาแทน จะต้องนำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงด้วย

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงนาม) ศฤงคาร ไชยเจริญ

(นายศฤงคาร ไชยเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

หมายเหตุ - เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากสำนักงบประมาณแล้ว